

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Cần Thơ, ngày tháng 7 năm 2024

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Thực hiện Công văn số 2665/UBND-TH ngày 02 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 16 của Hội đồng nhân dân thành phố như sau:

**1. Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị ngành chức năng thành phố quy hoạch vùng trồng sầu riêng; có giải pháp giúp bảo vệ quyền lợi người dân, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và giữ gìn thương hiệu sầu riêng của địa phương.**

Theo Cục Thống kê thành phố, 6 tháng đầu năm 2024, tổng diện tích cây ăn trái là 25.660 ha, vượt 0,55% kế hoạch, tăng 4,56% so với cùng kỳ, sản lượng 107.784 tấn, đạt 54,2% so kế hoạch, giảm 6,81% so cùng kỳ. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn là diện tích sầu riêng 4.521 ha, tăng 9,05% so với cùng kỳ 2023, với khoảng 3.102 ha cho thu hoạch, sản lượng ước khoảng 18.640 tấn (tăng hơn 2,5 lần sản lượng sầu riêng cùng kỳ 2023), tập trung chủ yếu tại Phong Điền (3.390 ha), Thới Lai (941 ha), Ô Môn (266 ha).

Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp thành phố Cần Thơ, đã xây dựng vùng sản xuất cây ăn trái chủ lực và hình thành các sản phẩm đặc trưng có thương hiệu và vùng sản xuất tập trung với diện tích 12.673 ha, đạt sản lượng gần 140 ngàn tấn gồm các loại cây trồng như: Dâu Hạ Châu Phong Điền, Sầu Riêng, Xoài Cát Hòa Lộc Sông Hậu, Nhãn, Vú sữa Phong Điền. Diện tích, sản lượng không ngừng gia tăng qua các năm nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng cường sử dụng giống mới.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi của người dân, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và giữ gìn thương hiệu sầu riêng, Ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã hướng dẫn nông dân sản xuất đảm bảo chất lượng; an toàn thực phẩm và kết nối cho nông dân liên kết đầu ra sản phẩm được thuận lợi bằng nhiều hình thức:

- Tập huấn nông dân về quy trình sản xuất các loại cây ăn quả nói chung và đặc biệt là sầu riêng.

- Hướng nông dân thực hiện sản xuất an toàn và hỗ trợ nông dân sản xuất theo hướng VietGAP.

- Tổ chức các cuộc hội thảo liên kết cho các HTX/THT liên kết tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn nông dân thiết lập vùng nguyên liệu để đề nghị cấp mã số phục vụ xuất khẩu, đặc biệt trên các vùng cây ăn quả chủ lực của thành phố Cần Thơ, trong đó có sầu riêng. Đến nay, có 02 doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sầu riêng là Công ty TNHH MTV Ngọc Minh LS - Chi nhánh Cần Thơ và Công ty CP BJ&T xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

- Hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng trên sầu riêng: hiện tại toàn thành phố Cần Thơ đã cấp 61 mã số vùng trồng với tổng diện tích là 1.371 ha. Trong đó, tại Phong Điền đã có 44 mã số vùng trồng đã được cấp với tổng diện tích là 995 ha.

Nhằm giúp bảo vệ quyền lợi của người dân, đảm bảo đầu ra ổn định trong thời gian tới, Ngành Nông nghiệp khuyến cáo người dân một số nội dung sau:

- Nông dân sản xuất theo quy trình kỹ thuật và theo nhu cầu thị trường; các nhà vườn tham gia mô hình có kỹ thuật canh tác cây ăn quả tốt, am hiểu và tuân thủ quy trình sản xuất theo hướng an toàn, đặc biệt là theo hướng VietGAP theo hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, để góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông sản xuất khẩu.

- Việc liên kết tiêu thụ trên cây trồng giữa nông dân và các doanh nghiệp phải minh bạch, cùng nhau chia sẻ lợi nhuận.

- Nông dân phải tuân thủ yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm theo các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt.

***2. Cử tri huyện Thới Lai kiến nghị ngành chức năng thành phố xem xét sớm có quy hoạch vùng trồng cây chuyên canh, khuyến cáo cho người dân trồng loại cây gì, nuôi con gì, tránh việc người dân trồng ồ ạt theo xu hướng, dẫn đến tình trạng giả cả bấp bênh, thiếu bền vững.***

Hiện nay, đã hình thành 03 vùng sản xuất tập trung trên 03 loại cây trồng lúa, rau màu và cây ăn trái. Trong đó:

\* **Vùng liên kết tiêu thụ lúa theo cánh đồng lớn:** hàng vụ tiếp tục duy trì và thực hiện 143 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 36.471 ha, cao hơn 396 ha so với năm 2023, có 57% diện tích (20.643 ha) thực hiện cách đồng lớn được bao tiêu sản phẩm với giá thỏa thuận, thu mua lúa vào cuối vụ. Từ đó giúp lợi nhuận tăng thêm từ 1,2-2,8 triệu đồng/ha so với nông dân ngoài mô hình.

Theo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; trên địa bàn hình thành vùng sản xuất lúa tập trung, chuyên canh với quy mô 48.000 ha, tập trung trên địa bàn 3 huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

\* **Vùng sản xuất cây ăn trái:** đã xây dựng vùng sản xuất cây ăn trái chủ lực và hình thành các sản phẩm đặc trưng có thương hiệu và vùng sản xuất tập trung với diện tích 12.673 ha, đạt sản lượng gần 140 ngàn tấn gồm các loại cây trồng như: Dâu Hạ Châu Phong Điền, Sầu Riêng, Xoài Cát Hòa Lộc Sông Hậu, Nhãn, Vú sữa Phong Điền. Diện tích, sản lượng không ngừng gia tăng qua các năm nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng cường sử dụng giống mới.

\* **Vùng sản xuất rau màu và hoa kiểng:**

- Rau màu: Đã duy trì và hình thành vùng chuyên canh rau màu tập trung 229 ha, sản lượng 28.390 tấn.

- Hoa kiểng: diện tích sản xuất hoa kiểng là 31 ha, trong đó, hoa phục vụ Tết Nguyên đán năm 2024 là 1.116.755 chậu hoa kiểng và đã hình thành một số vùng sản xuất hoa kiểng tập trung như Tân Thới (Phong Điền), Làng hoa Bà Bộ (Bình Thủy), Thạnh Lộc (Vĩnh Thạnh),...

\* **Theo Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, phát triển ngành thủy sản** theo hướng bền vững, an toàn, theo hướng đa ngành có điều phối liên kết vùng, liên kết ngành. Phát huy lợi thế, hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên, tập trung xây dựng các vùng nuôi thủy sản chuyên canh đạt tiêu chuẩn, đáp ứng theo từng nhóm thị trường. Phát triển chuỗi giá trị thủy sản gắn với các loại hình du lịch nông nghiệp. Đẩy mạnh sản xuất thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hiện nay, Ngành Nông nghiệp triển khai Kế hoạch khuyến nông; đề trình diễn, hướng dẫn phát triển nuôi thủy sản tại các địa phương thông qua các mô hình trình diễn, hội thảo, tập huấn,... Vì vậy, để có thông tin cụ thể về các đối tượng thủy sản được phát triển nuôi hàng năm, kính mời cử tri liên hệ với cơ quan quản lý thủy sản tại địa phương để được hướng dẫn chi tiết.

Đối với địa bàn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Hiện nay, có khá nhiều mô hình sản xuất thủy sản phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi như: nuôi ếch, cá lóc vè, sặc rần, cá chạch lấu,... Để đảm bảo tính “bền vững” khuyến cáo người nuôi cần áp dụng sản xuất theo chuỗi, ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, giảm chi phí sản xuất, nâng cao tỷ lệ sống, nâng cao thu nhập; phát huy tối đa lợi thế chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); phát triển nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới để phối hợp nguồn lực, phát triển toàn diện mọi mặt của sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn.

\* **Về định hướng phát triển chăn nuôi và quy hoạch ngành chăn nuôi của thành phố:**

- Thành phố tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi tập trung, theo hướng sản xuất hàng hóa; chuyển nhanh phương thức chăn nuôi truyền thống hộ gia đình quy mô nhỏ sang chăn nuôi trang trại, gia trại theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp để tạo điều kiện ứng dụng công nghệ nuôi tiên tiến, an toàn sinh học, an

toàn dịch bệnh,... hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh một cách kịp thời, có hiệu quả và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng nguồn giống vật nuôi chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi của thành phố và cung ứng sản phẩm cho các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Khuyến khích đầu tư phát triển trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm phù hợp về quy mô và điều kiện sản xuất của từng vùng, từng quận, huyện, đặc biệt là các cơ sở chăn nuôi lớn với quy trình khép kín từ chăn nuôi, giết mổ, chế biến, tiêu thụ. Gắn kết chặt chẽ, hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi, người chế biến và người tiêu thụ, giữa việc áp dụng kỹ thuật công nghệ với đổi mới tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, từng bước hình thành và nhân rộng các mô hình chăn nuôi liên kết theo chuỗi giá trị.

- Theo Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó ngành nông nghiệp phấn đấu đến năm 2030, toàn bộ cơ sở chăn nuôi tập trung, trang trại đều được di dời hoặc hình thành mới trong vùng chăn nuôi tập trung; dự kiến các cơ sở chăn nuôi tập trung và trang trại sẽ nuôi theo phương thức bán công nghiệp và công nghiệp trên 70% đàn heo, 45% đàn gia cầm và kêu gọi đầu tư 02 khu chăn nuôi, giết mổ tập trung: Khu chăn nuôi tập trung tại ấp 3, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ với diện tích 264 ha; Khu chăn nuôi – giết mổ tập trung xã Đông Bình, huyện Thới Lai với diện tích 333 ha.

**\* Về các chính sách, khuyến khích, hỗ trợ chăn nuôi:**

- Ngành nông nghiệp đã hỗ trợ chứng nhận VietGAHP cho 14 cơ sở chăn nuôi; hỗ trợ xây dựng, cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật cho 22 cơ sở chăn nuôi để tham gia chuỗi cung ứng và xác nhận thực phẩm an toàn; 10 mô hình chăn nuôi heo nái sinh sản và xây dựng mô hình trình diễn chăn nuôi gà, vịt thương phẩm theo hướng an toàn sinh học; hiện có 04 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Dự kiến đến cuối năm 2024, tiếp tục hỗ trợ chứng nhận 05 cơ sở chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP, 10 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, 01 vùng an toàn bệnh dại chó mèo và xây dựng 17 mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm sinh sản (*Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND thành phố Cần Thơ về phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch khuyến nông hằng năm*)

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ nuôi tiên tiến, chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi hữu cơ,...; các công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi.

- Triển khai các chính sách, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: đơn vị tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan thông tin, tuyên truyền các nội dung của chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất theo *Nghị quyết số 07/2020/HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố* Quy định chính sách hỗ trợ liên

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm, các Hợp tác xã chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi quy mô lớn để dần hình thành được chuỗi liên kết thu gom, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, ổn định giá cả,...

- Khuyến khích, kêu gọi đầu tư chăn nuôi và các khu chăn nuôi tập trung theo quy hoạch.

- Triển khai các chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi ra các khu vực được phép chăn nuôi để đầu tư phát triển chăn nuôi bền vững (*Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ*).

- Các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi khi tiêu hủy bắt buộc, giúp người chăn nuôi khôi phục, tái đàn (*Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh*)

- Hỗ trợ các hộ chăn nuôi gia cầm có quy mô dưới 2.000 con; bình quân 3.000.0000 liều/năm (Kế hoạch phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hằng năm).

**3. Cử tri quận Cái Răng, huyện Phong Điền, huyện Thới Lai kiến nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố nâng cấp, cải tạo đường ống dẫn nước, nâng độ cao đường ống dẫn nước ngang qua các kênh, kiểm tra chất lượng và tình trạng thường xuyên bị cúp nước tại một số nơi trên địa bàn để người dân đi lại, sử dụng thuận tiện hơn: “cải tạo đường ống dẫn nước cấp tuyến đê bao Ô Môn – Xà No đoạn xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền; Nâng độ cao đường ống dẫn nước bằng với chiều cao cầu Kênh Đông Tháp, cầu Kênh Giao Thời, ấp Thới Phước A, xã Thới Tân, huyện Thới Lai; Kiểm tra chất lượng nước và tình trạng thường xuyên bị cúp nước tại các khu vực Phú Lợi, Phú Thuận, Phú Thắng, phường Tân Phú và khu vực 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng”.**

- *Cải tạo đường ống dẫn nước cấp tuyến đê bao Ô Môn – Xà No đoạn xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền*: tuyến ống cấp nước đoạn đê bao Ô Môn – Xà No đoạn xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền đã được đơn vị nâng cấp, cải tạo từ đường kính ống D90mm thành D168mm, hiện tại đảm bảo cấp nước phục vụ nhân dân.

- *Nâng độ cao đường ống dẫn nước bằng với chiều cao cầu Kênh Đông Tháp, cầu Kênh Giao Thời, ấp Thới Phước A, xã Thới Tân, huyện Thới Lai*: đơn vị đã triển khai thực hiện xong.

- *Kiểm tra chất lượng nước và tình trạng thường xuyên bị cúp nước tại các khu vực Phú Lợi, Phú Thuận, Phú Thắng, phường Tân Phú*: các tuyến ống cấp nước tại các khu vực thuộc phường Tân Phú quận Cái Răng nêu trên thời gian qua phải tổ chức thi công di dời nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng công trình

cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, trước khi triển khai thi công di dời, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đều có các thông báo tạm ngưng cấp nước, gián đoạn cấp nước đến chính quyền các địa phương, và các phòng, ban chuyên môn địa bàn quận Cái Răng, thông tin cho nhân dân được biết, và hiện tại việc cung cấp nước đang đảm bảo ổn định phục vụ nhân dân.

- *Kiểm tra chất lượng nước và tình trạng thường xuyên bị cúp nước tại khu vực 1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng:* thời gian qua, tại khu vực này xảy ra các sự cố bể, vỡ ống cấp nước, sự cố máy bơm, hệ thống điện...khi xảy ra sự cố, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đều tiến hành xử lý ngay trong ngày nhanh chóng có nước trở lại, có thông báo đến chính quyền các địa phương, và các phòng, ban chuyên môn địa bàn quận Cái Răng, thông tin cho nhân dân được biết, và hiện tại việc cung cấp nước đang đảm bảo ổn định phục vụ nhân dân.

**4. Cử tri huyện Thới Lai phản ánh việc thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, đã thực hiện kiểm kê, đo đạc chuồng trại, nhưng đến nay chưa được nhận tiền hỗ trợ. Kiến nghị ngành chức năng thành phố sớm thông tin cho cử tri biết khi nào thực hiện nội dung này.**

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì tổ chức, cá nhân có cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm và cơ sở nuôi chim yến) đang hoạt động chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi được quy định tại Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn thành phố Cần Thơ **được nhận chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố khi đáp ứng điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021** của Hội đồng nhân dân thành phố cụ thể như sau:

*“Điều 2. Điều kiện và nguyên tắc hỗ trợ*

*1. Điều kiện hỗ trợ*

*a) Cơ sở chăn nuôi có hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.*

*b) Các cơ sở chăn nuôi được hưởng mức hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết này phải có kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Điều 54 Luật Chăn nuôi và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi có quy mô như sau:*

*Chăn nuôi trang trại quy mô vừa: Từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi;*

*Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ: Từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi;*

*Chăn nuôi nông hộ: Dưới 10 đơn vị vật nuôi.*

*Số đầu con trên một đơn vị vật nuôi, hệ số đơn vị vật nuôi và công thức chuyển đổi đơn vị vật nuôi thông qua hệ số đơn vị vật nuôi áp dụng theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.*

*c) Hỗ trợ được thực hiện đối với cơ sở chăn nuôi chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc hoàn thành việc di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến địa điểm phù hợp có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.*

## *2. Nguyên tắc hỗ trợ*

*a) Cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết này chỉ được hưởng hỗ trợ một lần cho từng nội dung hỗ trợ.*

*b) Việc hỗ trợ được thực hiện nhưng phải đảm bảo các điều kiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này.*

*c) Các cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi sau ngày 31 tháng 12 năm 2024 sẽ không được hỗ trợ.*

*d) Ngoài các nội dung chính sách nêu trong Nghị quyết này, các đối tượng thụ hưởng chính sách được hưởng các chính sách khác của Trung ương và Thành phố theo quy định nhưng không trùng lặp về nội dung hỗ trợ. Trường hợp trong cùng thời điểm và cùng một nội dung hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng chính sách chỉ được lựa chọn một mức hỗ trợ cao nhất và có lợi nhất.”*

***5. Cử tri quận Ô Môn phản ánh công dân nước cầu Ụ Trâu (phường Thới An) đưa vào sử dụng từ năm 2022, nhưng nắp cống không mở (kéo lên) được để dẫn nước trời tiêu ở khu vực này. Cử tri kiến nghị Chi cục Thủy lợi thành phố xử lý, khắc phục.***

Hiện nay, dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn - khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải) – (đoạn từ Rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu), thành phố Cần Thơ đã được bàn giao cho địa phương và đưa vào sử dụng từ năm 2022. Tuy nhiên, trên cơ sở ý kiến cử tri, Chi cục Thủy lợi đã yêu cầu đơn vị thi công tiến hành rà soát việc vận hành đóng mở và sẽ mở cửa cống theo ý kiến cử tri đã phản ánh, dự kiến đơn vị thi công sẽ hoàn thành việc khắc phục vận hành nắp cống không mở được trong tháng 7 năm 2024.

***6. Cử tri huyện Phong Điền phản ánh, một số vị trí trên tuyến đê bao Ô Môn - Xà No (đoạn qua địa bàn xã Nhơn Ái) bị xuống cấp, hư hỏng. Kiến nghị Ngành chức năng có kế hoạch sửa chữa kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê và việc lưu thông của người dân.***

Chi cục Thủy lợi là cơ quan quản lý vận hành, đối với tuyến đê bao Ô Môn - Xà No. Trước thực trạng một số vị trí trên tuyến đê bao Ô Môn - Xà No bị xuống cấp, hư hỏng thì hàng năm Chi cục Thủy lợi đều xây dựng kế hoạch duy tu, sửa

chữa đổi với các vị trí nêu trên. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chỉ thực hiện kế hoạch duy tu, sửa chữa theo thứ tự ưu tiên.

Đối với ý kiến cử tri huyện Phong Điền phản ánh, một số vị trí trên tuyến đê bao Ô Môn - Xà No (đoạn qua địa bàn xã Nhơn Ái) bị xuống cấp, hư hỏng, Chi cục Thủy lợi sẽ tiến hành rà soát và đưa vào kế hoạch duy tu, sửa chữa đổi với các vị trí nêu trên trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

**7. Cử tri quận Ô Môn phản ánh hệ thống đèn chiếu sáng tuyến bờ kè sông Ô Môn (đoạn từ cầu Rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu), chỉ mở đèn từ 18 giờ đến 22 giờ. Đề nghị Ngành chức năng thành phố chỉ đạo đơn vị quản lý cho mở đèn từ 18 giờ đến 05 giờ sáng để đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương.**

Hiện nay, dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn - khu vực Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải), (đoạn từ Rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu), thành phố Cần Thơ đã được bàn giao cho địa phương và đưa vào sử dụng từ năm 2022. Trên cơ sở ý kiến cử tri, Chi cục Thủy lợi thành phố đã chỉ đạo các bộ phận, nhà thầu thi công đã thực hiện xong việc điều chỉnh hệ thống điện chiếu sáng từ 18 giờ đến 05 giờ sáng để đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương.

**8. Cử tri quận Ô Môn phản ánh dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn trên địa bàn chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến đời sống người dân. Kiến nghị Ngành chức năng quan tâm đẩy nhanh tiến độ.**

Dự án triển khai thi công từ tháng 7 năm 2021, dự kiến hoàn thành tháng 12 năm 2024. Trên cơ sở tình hình thi công thực tế, dự án thi công đảm bảo chất lượng công trình theo yêu cầu thiết kế và quy chuẩn, quy phạm hiện hành của Nhà nước, tuy nhiên chậm so tiến độ đề ra. Đánh giá, nhận xét tổng về tiến độ, kinh phí đã thực hiện dự án đến thời điểm báo cáo:

+ Thời gian thực hiện : 36 tháng/42,5 tháng (đạt 84,71%).

+ Kinh phí thực hiện : 80,00 tỷ/138,151 tỷ (đạt 57,91%).

Tuy nhiên, hiện dự án đang chậm tiến độ do một số nguyên nhân khách quan như sau:

+ Ảnh hưởng do dịch Covid-19, giá vật tư, nhân công biến động lớn: công trình được triển khai thi công xây dựng từ ngày 09/7/2021. Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp (đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2021) đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tổ chức thực hiện, tiến độ thi công, thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư của các dự án.

+ Khó khăn về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Dự án có tổng chiều dài trên 1.900 m, do công trình trải dài theo tuyến nên khối lượng thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án khá lớn và mất rất nhiều thời gian (trên toàn tuyến có khoảng 241 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án). Tuy nhận được sự đồng tình ủng hộ của đa số người dân trên tuyến, nhưng dự án vẫn vướng mắc một số hộ dân người dân khiếu nại về giá bồi thường, không đồng ý với phương án đền bù và bàn giao mặt bằng (không thống nhất về giá bồi thường, tranh chấp và khiếu nại trong



công tác thu hồi đất), không bàn giao khi chưa được hưởng chính sách tái định cư. Do khó khăn vướng mắc về mặt bằng (tính đến thời điểm hiện tại chỉ bàn giao cơ bản được khoảng 90% mặt bằng cho đơn vị thi công); mặt bằng trên tuyến được bàn giao cho đơn vị thi công không được liên tục (các hộ dân được phê duyệt và chi trả xen kẽ với các hộ dân chưa được phê duyệt chi trả) gây khó khăn trong công tác đóng cọc đại trà (không thể thực hiện do đóng cọc sẽ gây nguy hiểm đối với các hộ dân chưa di dời). Khó khăn, thời gian thực hiện kéo dài trong công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đường điện.

- Hiện nay, cơ bản đã bàn giao cho đơn vị thi công được hơn 90% mặt bằng thi công. Chủ đầu tư sẽ chỉ đạo nhà thầu tập trung tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đã bàn giao mặt bằng và sớm hoàn thành đưa vào sử dụng

***9. Cử tri quận Bình Thủy kiến nghị thành phố cần có quy hoạch quỹ đất để hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị thiên tai, sạt lở, nhằm giúp các hộ dân này sớm an cư lạc nghiệp.***

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố về triển khai các dự án chống ngập úng, sạt lở trên địa bàn thành phố. Từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận (Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt), huyện (Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh) tổ chức các cuộc họp hướng dẫn rà soát di dời dân cư. Trên cơ sở số liệu rà soát của Ủy ban nhân dân các quận huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Đề án di dời dân cư ở khu vực ven sông, có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm đến nơi an toàn, tái định cư, ổn định đời sống người dân, kết hợp quỹ đất, tạo không gian phát triển mới. Ngày 09 tháng 7 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1870/SNN&PTNT-KHTC gửi các cơ quan liên quan góp ý dự thảo Đề án. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hoàn chỉnh đề án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để biết, theo dõi và chỉ đạo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CCC Thủy lợi;
- CC TT&BVTV;
- CC Chăn nuôi và TY;
- TTNS&VSMTNT;
- Lưu VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Sử**